

Số: /BC-XSKT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### **Thực hiện công tác phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm theo văn bản số 5326/UBND-TCD ngày 13/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận**

Thực hiện văn bản số 5326/UBND-TCD ngày 13/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc khẩn trương quán triệt, tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt công tác phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm và nội dung Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và Công văn số 5654/STC-GCSĐT ngày 26/12/2024 của Sở Tài chính về việc đôn đốc báo cáo công tác phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận (sau đây gọi là Công ty) báo cáo như sau:

Trong những năm qua, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo Công ty phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác THPTK, CLP. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt người lao động chấp hành tốt việc tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh nhất là chi phí xăng dầu, điện nước, văn phòng phẩm, giảm thiểu tối đa việc mua sắm các thiết bị chưa cần thiết; thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty và gia đình người quản lý, người lao động trong các dịp Lễ, Tết, cưới hỏi, ...; cụ thể hóa bằng việc ban hành các quy chế, quy định, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chế độ áp dụng tại Công ty. Ban hành Chương trình THPTK, CLP giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm trên cơ sở Chương trình THPTK, CLP của Ủy ban nhân dân tỉnh, với mục tiêu là triệt để thực hiện THPTK, CLP trong hoạt động kinh doanh, kinh doanh hiệu quả để tăng vốn điều lệ; phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh. Công ty đảm bảo nguồn vốn kinh doanh được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả qua các năm, là động lực giúp Công ty chủ động thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp trong kinh doanh mà không cần phải huy động thêm từ các nguồn vay. Công ty thường xuyên rà soát chi phí hoạt động kinh doanh đảm bảo hợp lý, hiệu quả, không xảy ra tình trạng lãng phí tài nguyên, nguồn lực,...

Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chung về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và quy định của pháp luật, Công ty thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành; tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát THPTK, CLP. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Khuyến khích người quản lý, người lao động có sáng kiến, giải pháp công tác về THPTK, CLP đem lại hiệu quả cao cho Công ty; đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong THPTK, CLP.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, điều hành tốt các kế hoạch có liên quan đến hoạt động kinh doanh đảm bảo chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh được thực hiện đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm theo văn bản số 5326/UBND-TCD ngày 13/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Công ty. Kính báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Sở Tài chính;
- NQL, KSV Công ty;
- Lưu: VT, TC. Nh.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Đức Kim**